

QUỐC HỘI THẢO LUẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Quốc gia 2018 - 2020. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì buổi thảo luận. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành buổi thảo luận. Gần 100 đại biểu đăng ký phát biểu, đã có 40 lượt đại biểu phát biểu và 8 đại biểu có ý kiến tranh luận lại.

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội về tình hình chủ trì buổi thảo luận. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành buổi thảo luận. Gần 100 đại biểu đăng ký phát biểu, đã có 40 lượt đại biểu phát biểu và 8 đại biểu có ý kiến tranh luận lại.

Chính phủ đã đề ra. Tuy nhiên, các đại biểu cũng nêu những băn khoăn trước tình trạng chi cao, nợ công sát trần, thu ngân sách dự báo không đạt kế hoạch trung hạn nhưng kỷ luật tài khóa chưa nghiêm, nợ công dự ngân sách nhà nước; vấn đề tình hình biên chế không đạt; mục tiêu nên việc giảm chi cho Năm 2017, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7% như đã đề ra, các đại biểu thống nhất cao với các nhóm giải pháp

tiêu thụ sản phẩm, xây dựng mạng lưới phân phối nông sản; bố trí vốn để tập trung thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia, tránh dàn trải; khắc phục tình trạng bội chi ngân sách, quản lý chặt chẽ nợ công, quản lý nguồn vốn ODA; thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tiếp tục đẩy mạnh các cách thủ tục hành chính; tăng nguồn thu cho ngân sách; kích cầu tiêu dùng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ điều kiện cho địa phương phát

huy thế mạnh đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội... Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia phát biểu về vấn đề thất nghiệp, thiếu việc làm, nhất là ở nông thôn; tuyển sinh dẫn đến tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm, phải làm trái ngành, trái nghề; nhiều doanh nghiệp kinh doanh chưa hiệu quả...

Ngày 1/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.

KHẢO SÁT KẾT QUẢ TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)

đây học thiếu, chưa đồng bộ theo yêu cầu của mô hình; đội ngũ giáo viên chưa được tập huấn đầy đủ; sĩ số lớp học đông; chương trình học còn bất cập... gây ra những băn khoăn trong dư luận về chất lượng giáo dục và quyền lợi của học sinh. Vì vậy, ngày 5/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2101/UBND-KGVX về việc nghiêm túc thực hiện tạm dừng việc nhân rộng mô hình trường học mới trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đánh giá ưu điểm, nhược điểm của mô hình trường học mới trong đó tập trung vào các nội dung: chương trình sách giáo khoa có phù hợp với thực tiễn hay không; việc soạn giáo án và giảng bài của giáo viên; những thuận lợi, khó khăn trong phương pháp tổ chức học tập cho học sinh; kiến thức học sinh tiếp thu được có đạt yêu cầu hay không; phương pháp đánh giá học sinh; thái độ ủng hộ của phụ huynh với mô hình này khi nhà trường chính thức tuyên truyền như thế nào; sự tham gia của phụ huynh cùng nhà trường trong giáo dục cho học sinh như thế nào...

Đoàn khảo sát ghi nhận nỗ lực, cố gắng của các nhà trường và của tỉnh Thái Bình trong việc thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới đồng thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị về những tồn tại, khó khăn hiện nay khi triển khai thực hiện mô hình. Trên cơ sở đó Đoàn sẽ tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo để trung ương có phương án điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Đại diện Tập đoàn Kamichiku đã giới thiệu khái quát tình hình hoạt động, tiềm năng, thế mạnh của Tập đoàn cũng như mong muốn tìm hiểu môi trường kinh doanh, địa điểm phù hợp để đầu tư dự án chăn nuôi bò thịt tại Thái Bình.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh và Tập đoàn Kamichiku đã trao đổi về một số vấn đề như giá thuê đất, cách thức lựa chọn vị trí, địa điểm phù hợp để chăn nuôi và tuyển dụng lao động phục vụ dự án. Sau buổi làm việc, đoàn đã đi thăm một số địa điểm quy hoạch vùng chăn nuôi bò thịt trên địa bàn tỉnh.

KIỂM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 31/10, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình sản xuất, tiến độ thi công tại Trung tâm điện lực Thái Bình.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo ban quản lý hai dự án đã báo cáo nhanh tiến độ thi công, công tác vận hành thí nghiệm, phương án tiêu thụ tro xỉ, bảo vệ môi trường. Được khởi công từ năm 2014, đến nay, dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình đang trong giai đoạn hoàn thành và

đưa vào vận hành thương mại tổ máy số 1. Dự kiến trong tháng 11 sẽ chạy tin cậy tổ máy số 1, chạy thử nghiệm phục vụ kiểm tra ổ đỡ tua bin tổ máy 2, hiệu chỉnh lò hơi số 2... Đối với dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, đến nay, tiến độ thi công tổng thể đạt 80,73%, trong đó công tác thiết kế đạt 99,43%, ký các hợp đồng mua sắm đạt 99,58%, gia công chế tạo và vận chuyển đạt 92,79%, thi công đạt 73,13%. Hiện tại, công tác thiết kế các hạng mục nhà máy chính đã cơ bản hoàn

thành, đơn vị tổng thầu đang tiếp tục xử lý các vướng mắc về thanh toán để triển khai các thiết kế còn lại của dự án. Nhân dịp này, Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã báo cáo một số khó khăn, vướng mắc về công tác bảo đảm an ninh trật tự, giải phóng mặt bằng..., đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết.

Sau khi đi tham quan thực tế hai nhà máy, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao cố gắng của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình trong việc bảo đảm tiến độ thi công cũng như việc lắp đặt các hệ thống thiết bị

quan trắc bảo vệ môi trường theo yêu cầu của UBND tỉnh. Đối với dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định: Thái Bình luôn đồng hành và sẵn sàng tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cho dự án để bảo đảm tiến độ thi công một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, phía đơn vị tổng thầu cần tập trung nhân lực, nguồn lực, vật tư đầy nhanh tiến độ thi công nhà máy mới chung và các hạng mục dùng chung của hai nhà máy nhiệt điện nói riêng. Đồng chí cũng thống nhất chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với Ban Quản lý dự án bảo đảm tình hình an

ninh trật tự khu vực nhà máy. Yêu cầu Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 phải tuân thủ và bảo đảm các quy định về bảo vệ môi trường như bổ sung hệ thống quan trắc tự động và hồ kiểm soát. Giao UBND huyện Thái Thụy phối hợp với Ban Quản lý dự án hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của khu vực dự án.

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã tới kiểm tra Công ty TNHH Phú Thọ - một trong những đơn vị tiêu thụ tro bay, xỉ than của dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình để sản xuất vật liệu xây dựng.

THU THUY

Những năm qua, lực lượng cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp nhận thông tin và giải quyết ban đầu nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và yêu cầu trợ giúp chính đáng của nhân dân, qua đó cùng toàn lực lượng góp phần giữ bình yên cho nhân dân.

Bất cứ lúc nào, dù sáng sớm hay đêm khuya, chỉ cần hồi chuông đầu tiên gọi đến, Trung tâm Cảnh sát 113 đều có người thưa máy. Mọi thông tin đó đều được lực lượng cảnh sát 113 tiếp nhận chính xác, đầy đủ, kịp thời và xử lý nhanh nhất phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế. Đối với những vụ việc phức tạp, lực lượng cảnh sát 113 có mặt tại nơi xảy ra vụ việc (trên địa bàn thành phố Thái Bình) chỉ sau từ 1 phút đến 5 phút. Trung tá Nguyễn Hải Văn, Đội trưởng Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: Hiện nay, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, thủ đoạn, phương thức hoạt động của bọn chúng khá tinh vi, xảo quyệt, liêu lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của người dân và công tác tổ chức ứng trực chiến đấu chặt chẽ, nghiêm túc, thời gian qua, lực lượng cảnh sát 113 đã kịp thời xử lý nhanh nhiều vụ việc, không để diễn biến phức tạp, góp phần hạn chế hậu quả xảy ra. Điển hình, hồi 20 giờ 30 phút ngày 20/10/2017, khi đang tuần tra tại khu vực đường Lý Thường Kiệt,

LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT 113

Giữ bình yên cho nhân dân



Đối tượng Trần Trung Hùng và tang vật.

phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình), các chiến sĩ Đội Cảnh sát 113 phát hiện Trần Trung Hùng, sinh năm 1984, trú tại số nhà 19, tổ 19, phường Đé Thám (thành phố Thái Bình) đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 17B2-363.33 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành khám xét khẩn cấp trên người và phương tiện của đối tượng, đã phát hiện, thu giữ 14,8 gam ma túy, 118,8 gam ma túy đá, 1 lạng, 1 sủng bản bị sắt, 8 viên đạn bi, 20 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan khác. 12 giờ ngày 30/6/2017, Trung tâm Cảnh sát 113 nhận được tin báo qua điện thoại tại tổ 5, phường Hoàng Diệu (thành

phố Thái Bình) có đối tượng đang đập phá, đổ xăng và đe dọa đốt nhà ông Phạm Văn Cường, tổ công tác Đội Cảnh sát 113 gồm 5 đồng chí đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Khi xuống hiện trường, tổ công tác phát hiện đối tượng Phạm Mạnh Hà, sinh năm 1984, là con trai của ông Phạm Văn Cường có hành vi đổ xăng lên người ông Cường và khu vực xung quanh nhà và liên tục chửi bới, cầm bật lửa đe dọa đốt nhà và đốt bố. Khi thấy lực lượng công an, đối tượng Hà đã chốt cửa và ngăn không cho lực lượng công an tiếp cận. Nhận thấy đây là một hành vi hết sức nguy hiểm, có dấu hiệu của tội

phạm, tổ công tác đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận và vận động đối tượng. Sau quá trình thuyết phục khéo léo, đối tượng Hà đã mở cửa và chấp hành yêu cầu của lực lượng công an. Tổ công tác đã khống chế đối tượng, thu giữ 1 chai nhựa chứa 1,5 lít xăng, 1 bật lửa và bàn giao đối tượng công tang vật cho Công an phường Hoàng Diệu xử lý. 22 giờ ngày 2/7/2017, Trung tâm Cảnh sát 113 nhận được tin báo qua điện thoại của quần chúng nhân dân với nội dung: Tại quán ăn khu vực Đồng Lối, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) có 1 đối tượng sử dụng dao đe dọa giết người. Tổ công tác Đội

Cảnh sát 113 gồm 4 đồng chí đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Khi xuống hiện trường, tổ công tác phát hiện đối tượng Đào Quang Thư, sinh năm 1952, trú tại tổ 3, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đang cầm dao, búa đập phá bàn ghế tại quán và kẻ dao vào cổ anh Đỗ Văn Quảng, sinh năm 1982, là chủ quán để đe dọa. Thư đã có tiền án về tội cố ý gây thương tích và mới ra tù. Xác định đây là đối tượng mạnh mẽ và có hành vi nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của công dân, tổ công tác đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ vận động, thuyết phục Đào Quang Thư chấp hành nhưng đối tượng vẫn tiếp tục chống đối, đe dọa con tin. Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, tổ công tác đã nhanh chóng tước hung khí, khống chế đối tượng, bảo đảm an toàn cho con tin.

Trung tá Hoàng Mạnh Hà, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Cảnh sát 113 là lực lượng mũi nhọn xử lý ban đầu các vụ việc về an ninh trật tự trên địa bàn. Do đó, đơn vị luôn quan tâm củng cố về tổ chức, thường xuyên nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, tăng cường công tác quản lý, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; kịp thời phát hiện, uốn nắn những thiếu sót trong quá trình công tác, rút kinh nghiệm qua giải quyết từng vụ việc. Đó cũng là nền tảng để lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh tiếp tục lập công, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Bình và các vùng giáp ranh.

NGUYỄN TÙNG

Đâu là... bên phải?

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thái Bình, tại quốc lộ 39B, đoạn qua địa phận xã Vũ Ninh, xã Vũ Quý (Kiến Xương), tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện diễn ra rất phổ biến, đặc biệt là tại khu vực ngã ba rẽ vào Trường THPT Chu Văn An.

Nguy hiểm hơn, những học sinh này thường sang đường và đi ngược chiều một đoạn đường khá dài để rẽ vào khu vực Trường THPT Chu Văn An. Theo chia sẻ của người dân địa phương, những thời điểm lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông lớn, tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm, đi ngược đường và tạt ngang đầu xe ô tô, xe máy rất dễ gây ra các vụ va quệt, mất an toàn giao thông.

Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm, tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại:

MINH PHÚC



Ngay khi nắm thông tin, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, triển khai phương án dập lửa, sơ tán công nhân, ổn định tình hình. Theo Đại tá Hoàng Đức Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh: Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh đã điều động 4 xe cứu hỏa, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ kịp thời đến hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Tiên Hải và các đơn vị chức năng của địa phương tiến hành dập lửa, chữa cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã khoanh vùng khu nhà xưởng đang xảy ra cháy phòng đảm cháy lan sang các khu nhà xưởng khác. Sau hai tiếng nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa đã cơ bản được dập tắt, rất may không có thiệt hại về người. Về nguyên nhân vụ cháy, Đại tá Hoàng Đức Chiến cho biết: Có thể trong lúc hàn xì, sửa chữa nhà xưởng, tia lửa từ máy hàn đã bắt vào lớp nhựa bọc tường gây cháy.

Hiện Công an tỉnh đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

HÀ DUNG